

## BẢN TIN FSPPM

# MÙA HÈ 2024

Trong số này

Lời chào từ Ban biên tập

Sự kiện nổi bật

Tin tức & Cập nhật

Sự kiện sắp tới

### Kính gửi quý độc giả,

Chúng tôi rất hân hạnh chào đón các bạn đến với bản tin Mùa Hè 2024 của Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright (FSPPM). Mùa hè này đã đánh dấu một giai đoạn phát triển, hợp tác và đổi mới đáng ghi nhận cho cộng đồng của chúng ta.

Điểm nhấn của bản tin này là Chương trình Lãnh đạo Cao cấp Việt Nam (VELP) 2024 do FSPPM phối hợp cùng Trường Harvard Kennedy, Đại học Harvard tổ chức. Chương trình do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dẫn đoàn, tập trung thảo luận sâu sắc về các vấn đề quan trọng như kinh tế toàn cầu, cách mạng AI và chiến lược vượt qua bẫy thu nhập trung bình.

Các nỗ lực học thuật của nhà trường tiếp tục được phát triển mạnh mẽ thông qua các bài giảng và hội thảo truyền cảm hứng. Nổi bật có thể kể đến bài giảng của ông Phan Văn Hoàng Sơn với chủ đề “Ra quyết định dựa trên dữ liệu” và Hội thảo về “Chính sách Phương tiện không phát thải”, thu hút đa dạng những người tham gia cùng đi tìm các giải pháp giao thông bền vững cho Việt Nam. Chúng tôi cũng đã tổ chức thành công các Ngày hội thông tin học bổng và lớp học trải nghiệm Chương trình Thạc sĩ Chính sách công tại TP.HCM và Hà Nội, cung cấp cho các ứng viên tiềm năng những trải nghiệm về chương trình MPP và kết nối họ với cộng đồng Fulbright năng động.

Các hoạt động nghiên cứu và đối thoại chính sách của Trường đã có những bước tiến đáng kể. Đặc biệt, Tạp chí Fulbright về Kinh tế và Chính sách (FREP) sẽ phát hành số đầu tiên của năm 2024, với sự đóng góp từ các học giả nổi tiếng và học viên tài năng của FSPPM. Ấn phẩm này phản ánh nỗ lực không ngừng của nhà trường trong việc giải quyết các thách thức kinh tế và chính sách thông qua sự nghiên cứu nghiêm túc và các diễn đàn học thuật.

Các hoạt động của học viên và cựu học viên cũng không kém phần sôi nổi. Các học viên MPP2024 đã tham gia chuyến đi học tập và trải nghiệm tại Hoa Kỳ, cùng thảo luận với các học giả hàng đầu và khám phá các chủ đề quan trọng định hình chính sách công và phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, cộng đồng cựu học viên Fulbright (FSA) phối hợp và thành lập các câu lạc bộ chuyên môn để thúc đẩy sự hợp tác và gắn kết trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm Y tế, Luật, Năng lượng, Kinh tế Đô thị, và Kinh doanh.

Trong thời gian tới, chúng tôi rất mong chờ các sự kiện và chương trình sẽ tiếp tục làm phong phú môi trường học thuật của FSPPM và tạo tác động tích cực đến cộng đồng. Cảm ơn các bạn vì đã là một phần trong hành trình của FSPPM. Chúng tôi hy vọng khi đọc bản tin này, bạn sẽ cùng nhà Trường chúc mừng cho những thành tựu và tiếp nối những khát vọng của cộng đồng FSPPM.

Trân trọng,

Ban biên tập

# »» SỰ KIỆN NỔI BẬT



Phối hợp với Trường Harvard Kennedy, Đại học Harvard, FSPPM tổ chức Chương trình Lãnh đạo Cao cấp Việt Nam (VELP) 2024. Trong ba ngày 1/4 – 3/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và đoàn công tác đã tham gia các phiên thảo luận với các học giả, nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo doanh nghiệp quốc tế hàng đầu. Các chủ đề thảo luận bao gồm nền kinh tế toàn cầu và triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, Cách mạng trí tuệ nhân tạo, Cuộc chiến bán dẫn, Chuyển đổi số của Việt Nam và tăng trưởng dựa vào các công nghệ đột phá, và chiến lược thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.



Đại diện Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, diễn giả Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên cao cấp, và Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc FSPPM, đã hướng dẫn hai phiên thảo luận với chủ đề "Triển vọng thúc đẩy tăng trưởng và chuyển đổi kinh tế vào năm 2024"; và "Đổi mới mô hình tăng trưởng để thoát bẫy thu nhập trung bình".



## Bài giảng khách mời <<<

Ngày 26/4, nhận lời mời của PGS. Cao Hào Thi, giảng viên thỉnh giảng môn Thống kê và Phân tích dữ liệu, anh Phan Văn Hoàng Sơn - cựu học viên khóa MPP7, hiện là Trưởng nhóm Data Scientist của Zalo, đã có bài giảng về “Sức mạnh của dữ liệu giúp nâng cao đáng kể hiệu quả của quá trình ra quyết định”. Chia sẻ này đề cập đến cách mà dữ liệu giúp: (1) hiểu về hiệu suất trong quá khứ, (2) cải thiện hoạt động hiện tại, (3) dự đoán xu hướng trong tương lai, và (4) đưa ra quyết định sáng suốt.

## >>> Sự kiện & Hội thảo

Vào ngày 10/04, hội thảo “Chính sách phát triển phương tiện không phát thải: Kinh nghiệm quốc tế cho Việt Nam”, trong khuôn khổ Xây dựng chính sách quốc gia về phương tiện không phát thải (ZEV), đã thu hút hơn 60 người tham dự trực tiếp và trực tuyến. Gói gọn trong một buổi sáng, hội thảo đi qua 6 phần trình bày với các chủ đề: Bối cảnh và hiện trạng Chính sách ZEV ở Việt Nam; Kinh nghiệm quốc tế trong phát triển phương tiện giao thông không phát thải; Chính sách ZEV và Hiệu quả Năng lượng ở Việt Nam; Xanh hóa giao thông đô thị; Tài trợ khu vực tư nhân – Xe buýt sạch; Và Vận tải không phát thải: Trình diễn Dự án Vận tải Hydrogen tại Thành phố Hồ Chí Minh.



## Sự kiện & Hội thảo



### Ngày hội tuyển sinh & Trải nghiệm lớp học CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG

Năm 2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2024



Ngày hội Thông tin Học bổng và Lớp học trải nghiệm Chương trình Thạc sĩ Chính sách công năm 2024 tại TP. HCM (HCM Information Day) đã diễn ra vào ngày 04/05. Sự kiện này không chỉ giới thiệu thông tin về Trường mà còn mang đến cho người tham dự cơ hội trải nghiệm phương pháp giảng dạy tại Fulbright qua hai lớp học demo với chủ đề: “Liệu Việt Nam có thể vượt qua bẫy thu nhập trung bình?” và “Đánh thuế thu nhập âm” do Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, và Thầy Đỗ Thiên Anh Tuấn hướng dẫn. Ngoài ra, sự kiện hỗ trợ tư vấn 1:1 dành cho ứng viên vào cuối chương trình, cung cấp thông tin chi tiết về quy trình tuyển sinh, các chuyên ngành phù hợp, cũng như các học bổng và hỗ trợ tài chính cho ứng viên trúng tuyển chương trình MPP.

Tiếp nối chương trình tại TP. HCM, Hà Nội Information Day được tổ chức vào ngày 18/05, dành cho các ứng viên ở Hà Nội và khu vực phía Bắc. Tham gia sự kiện, các ứng viên được giải đáp mọi thắc mắc về chương trình, học bổng, qui cách tuyển sinh, giao lưu với học viên, cựu học viên của Trường và tham gia 2 lớp học trải nghiệm với chủ đề “Từ vỉa hè, lòng đường, tới công trình ngầm: Một góc nhìn về quản lý công sản ở địa phương” (hướng dẫn bởi PGS. TS. Phạm Duy Nghĩa) và “Tài chính cá nhân và vai trò quản lý nhà nước đối với hệ thống tài chính” (hướng dẫn bởi TS. Trần Thị Quế Giang).





Vào ngày 06/06, Tiến sĩ Daniel Twining, Chủ tịch Viện Cộng hòa Quốc tế đã đến thăm và có bài nói chuyện tại FSPPM với chủ đề “Chính quyền tiếp theo của Hoa Kỳ sẽ tiếp cận Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương như thế nào: Các lĩnh vực hội tụ và khác biệt giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa”. Trong bài nói chuyện của mình, Tiến sĩ Twining đã chỉ ra rằng khi mùa bầu cử Hoa Kỳ đang đến gần, tương lai chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ vẫn chưa chắc chắn. Bất chấp những khác biệt, Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đều hướng tới mục tiêu duy trì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở, và chuyển trọng tâm chú ý của Hoa Kỳ từ Châu Âu sang Châu Á. Trục xoay này được thúc đẩy bởi vai trò kinh tế và quốc phòng ngày càng tăng của Ấn Độ và Nhật Bản, cùng với các vấn đề quan trọng như công nghệ bán dẫn và kinh tế kỹ thuật số. Cả hai Đảng đều coi trọng mối quan hệ bền vững với Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và ủng hộ các quan hệ đối tác như QUAD, AUKUS, đồng thời nhất trí về tầm quan trọng của việc hợp tác với Đông Nam Á và các đảo ở Thái Bình Dương. Bất chấp những tranh luận đang diễn ra về chiến lược của Mỹ, cam kết đối với châu Á và hỗ trợ cho các đối tác trong khu vực này dự kiến sẽ vẫn tiếp tục được duy trì.

# »»» TIN TỨC & CẬP NHẬT

## Dự án, hoạt động nghiên cứu và đối thoại chính sách



Trong quý này, TS. Lê Việt Phú và ThS. Đỗ Trương Phương Lam đã nộp bài nghiên cứu “Residential Electricity Efficiency and Implications for Vietnam's Clean Energy Transition” (tạm dịch: Hiệu suất sử dụng điện dân dụng và hàm ý đối với quá trình chuyển dịch năng lượng sạch của Việt Nam) đến tạp chí [Electricity Journal](#). Bài viết hiện đang trong quá trình bình duyệt.

### Tóm tắt:

Mức tiêu thụ điện so với thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam cao hơn đáng kể so với các quốc gia như Ấn Độ hay Trung Quốc.

Trình trạng sử dụng điện không bền vững hiện nay có thể gây nên những tác động tiêu cực đến cung ứng điện trong tương lai. Do đó, điện dân dụng, vốn chiếm gần 1/3 tổng tiêu thụ điện quốc gia, là một lĩnh vực cần thiết có những can thiệp chính sách. Trong bài nghiên cứu, tác giả sử dụng mô hình phân tích biên ngẫu nhiên và Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam 2014 – 2018 để đo lường hiệu suất sử dụng điện dân dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến mức hiệu suất này. Kết quả cho thấy Việt Nam đạt mức 75%, thấp hơn đáng kể so với các nước có nền kinh tế tương tự. Bên cạnh đó, tác giả thảo luận các chính sách liên quan đến sử dụng điện năng hiệu quả và đề xuất các khuyến nghị để thúc đẩy sử dụng năng lượng bền vững.

Tạp chí Fulbright Review of Economics and Policy (FREP) (tạm dịch: Tạp chí Kinh tế và Chính sách Fulbright) đã triển khai và chọn được bốn bài báo cho số đầu tiên năm 2024, trong đó có hai bài từ nhóm tác giả khách mời, gồm (i) nhóm nghiên cứu của giáo sư Chu Hoàng Long (ANU), và (ii) Nguyễn Võ Hoàng Trinh (học viên MPP). Bên cạnh đó, Tạp chí đã công bố Call for papers về chủ đề “Clean Energy Transitions in Asia-Pacific: Prospects, Opportunities, and Challenges” (tạm dịch: Chuyển

Dịch Năng Lượng Sạch ở Châu Á – Thái Bình Dương: Triển Vọng, Cơ Hội, và Thách Thức) và nhận được 23 đề cương. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ban biên tập đã chọn 10 đề cương và mời tác giả của những đề cương này nộp bản thảo chi tiết. Trong quý tiếp theo, các bản thảo sẽ trải qua quá trình bình duyệt. Các bài viết đạt chất lượng sẽ được xuất bản trong số thứ hai năm 2024 của FREP.





## »» Hoạt động học viên & cựu học viên

Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright đã tổ chức thành công chuyến học tập ngắn hạn tại Hoa Kỳ cho 21 học viên khóa MPP2024 từ các tỉnh thành của Việt Nam và Lào với chủ đề "Doanh nghiệp, Thị trường và Phát triển Kinh tế". Chương trình kéo dài một tuần (22-26/04), tổ chức tại Cambridge và New York, quy tụ nhiều giảng viên giàu kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực đến từ các trường Đại học danh tiếng của Hoa Kỳ như Đại học Harvard, Đại học Indiana và Đại học Columbia.

Các chủ đề bao gồm Quan hệ đối tác công-tư, Dịch vụ công nghệ trong khu vực công, Quản lý rủi ro trong các dự án cơ sở hạ tầng, thách thức tài chính công ở các nền kinh tế mới nổi, hệ thống tài chính của ASEAN và Việt Nam cũng như vai trò của AI trong tăng trưởng kinh tế. Các cuộc thảo luận cũng đề cập đến quá trình công nghiệp hóa, đổi mới quản lý công của Việt Nam và những rủi ro địa chính trị toàn cầu tác động đến nền kinh tế, bao gồm cả quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Khóa học không chỉ tập trung vào học thuật mà còn thúc đẩy trao đổi đa văn hóa, làm phong phú thêm hiểu biết của học viên và thúc đẩy quan hệ văn hóa Việt Nam và Hoa Kỳ. Chương trình cũng bao gồm các chuyến thăm tới Đại học Harvard, MIT, Đường mòn Tự do Boston, khám phá Thành phố New York và quan sát một phiên họp trực tiếp tại Trụ sở Liên Hợp Quốc.

# »» TIN TỨC & CẬP NHẬT

## Hoạt động học viên & cựu học viên



Trong quý này, cộng đồng FSA đã thành lập 5 câu lạc bộ chuyên môn nhằm thúc đẩy hỗ trợ nghiên cứu và tạo điều kiện trao đổi lợi ích giữa các thành viên, cũng như kết nối với các cộng đồng chuyên môn rộng lớn hơn như Y tế, Luật, Năng lượng, Kinh tế Đô thị và Kinh doanh. Mỗi câu lạc bộ tổ chức các hoạt động phù hợp với lĩnh vực trọng tâm riêng.

Học viên và cựu học viên Fulbright đã có buổi giao lưu với các học viên chương trình Leeds Executive MBA, Đại học Colorado - Boulder vào ngày 24/04 tại khuôn viên FSPPM. Trong buổi giao lưu, các học viên hai trường đã thảo luận về bốn chủ đề: (1) Chuỗi cung ứng và Sản xuất; (2) Không gian, Năng lượng và các nguồn Tài nguyên; (3) Y tế; và (4) AI & Công nghệ. Các cuộc thảo luận xoay quanh những thách thức và cơ hội trong lĩnh vực nghiên cứu/công tác liên quan, xem xét các xu hướng và quan điểm toàn cầu nhìn từ quốc gia của mình, đồng thời thảo luận về các sáng kiến nhằm giải quyết những thách thức này, dự đoán những đổi mới của ngành trong thập kỷ tới, và các cơ hội hợp tác quốc tế. Buổi giao lưu này là một phần trong chuyến đi nghiên cứu thực địa khu vực Châu Á của các học viên Chương trình Quản trị Kinh doanh cấp

Quản lý (EMBA), Đại học Colorado. Các học viên này là những chuyên gia trong đa dạng các lĩnh vực bao gồm công nghệ, quản lý nước, dinh dưỡng, phát triển phần mềm, chuỗi cung ứng, hình ảnh vệ tinh, dược phẩm và năng lượng.





## Hoạt động học viên & cựu học viên



Hơn 30 học viên và cựu học viên FSPPM đã tham gia, chia sẻ hiểu biết và kinh nghiệm của mình với các học viên Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) - Đại học Harvard trong Phiên tổng kết Tương tác hướng tới Người dùng thuộc chương trình FIELD Global Immersion của Trường Kinh doanh Harvard (Harvard Business School) vào ngày 09/05 tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn.



Tham gia phiên thảo luận này, các học viên FSPPM đã mang đến những phản hồi có giá trị và chia sẻ kiến thức, hiểu biết về các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam sau khi lắng nghe phần trình bày tổng kết những phát hiện của các học viên Harvard. Sự kiện này là một trong những cơ hội giao lưu, hợp tác đa văn hóa, phát triển những quan điểm mới mà học viên FSPPM tham gia trong và sau quá trình học tập tại Trường. Các giải pháp và ý tưởng đổi mới từ các chương trình này có giá trị truyền cảm hứng và đóng góp cho nhiều dự án ý nghĩa trong tương lai.

FIELD Global Immersion (FGI) là khóa học bắt buộc dành cho học viên MBA năm thứ nhất tại Trường Kinh doanh Harvard, Đại học Harvard nhằm phát triển khả năng hiểu và thích ứng với sự khác biệt giữa các nền văn hóa và bối cảnh kinh doanh.

# »»» CÁC SỰ KIỆN SẮP TỚI



- Chương trình đào tạo cao cấp dành cho Lãnh đạo doanh nghiệp: Lãnh đạo trong thời đại kinh tế và chính trị nhiều biến động ở Việt Nam
- Chương trình Nhà lãnh đạo tương lai lần thứ 4 - Quản trị, Chiến lược sản xuất, Biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long



- Lễ Tốt nghiệp Thạc sĩ Chính sách công Khóa 2024



- Lễ Khai giảng Chương trình Thạc sĩ Chính sách công niên khóa 2024 - 2026



**Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright  
Đại học Fulbright Việt Nam**

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM

 [fsppm.fulbright.edu.vn](https://fsppm.fulbright.edu.vn) |  [admissions.fsppm.edu.vn](mailto:admissions.fsppm.edu.vn) |  091-33-55-911